



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
การจัดทำรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตามประเภท ตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมหรือพัฒนา	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1.อบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานบุคคล	<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน เชิง ปริมาณ (Output)</p> <p>อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน บุคคล จำนวน ๓๐ คน ได้รับการ พัฒนาตามโครงการ</p> <p style="text-align: center;">เชิงคุณภาพ (Outcome)</p> <p>อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน บุคคล ได้รับการพัฒนาและปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรจำนวน 74,600 บาท บาท - ผลการใช้จ่าย งบประมาณ 74,600 บาท</p>	<p>2 วัน วันที่ 28-29 กันยายน 2566</p>	<p>1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติ ด้านการบริหารงาน บุคคลและผู้เข้าร่วม ประชุมจำนวน 15 คน 2. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 10 คน 3. คณะกรรมการ กลั่นกรองการย้าย ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน</p>	<p>1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติ ด้านการบริหารงาน บุคคลและผู้เข้าร่วม ประชุมจำนวน 15 คน 2. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 10 คน 3. คณะกรรมการ กลั่นกรองการย้าย ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา จำนวน 3 คน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ควรมีการดำเนิน โครงการ อบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานบุคคล ในทุกปีงบประมาณ</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อมูลอัตรากำลังจำแนกตามประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัด สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ (Output) ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งใน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๖ ราย เชิงคุณภาพ (Outcome)สถานศึกษามี ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมทั้งด้าน คุณวุฒิ วิทยุฒิ มี ประสบการณ์การบริหาร สถานศึกษาและมีภาวะผู้นำ สูงเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา</p>	<p>- ได้รับ งบประมาณ 20,075 บาท - ผลการใช้จ่าย งบประมาณ 20,075 บาท</p>	<p>2 วัน</p>	<p>ที่บรรจุและ แต่งตั้งใน ตำแหน่ง ผู้บริหาร สถานศึกษา จำนวน ๑๖ ราย</p>	<p>ที่บรรจุและ แต่งตั้งใน ตำแหน่ง ผู้บริหาร สถานศึกษา จำนวน ๑๖ ราย</p>	<p>การบรรจุและ แต่งตั้งผู้บริหาร สถานศึกษา ไม่ได้บรรจุใน คราวเดียวกัน ทำให้ต้อง ดำเนินการ ต่อเนื่องตลอด</p>	<p>ไม่มี</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตาม ประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรม หรือพัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินงาน เชิง ปริมาณ (Output) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๓๑๗ คน</p> <p>เชิงคุณภาพ Outcome) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๓๑๗ คน ได้รับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท - ผลการใช้จ่าย งบประมาณ 31,500 บาท</p>	<p>2 ไตรมาส ไตรมาส 2 และไตร มาส 4</p>	<p>ครูและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 317 คน</p>	<p>ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด จำนวน 317 คน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตามประเภท ตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมหรือ พัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1.การปฐมนิเทศ และการจัดทำ ทะเบียนประวัติ ตำแหน่งครูผู้ช่วย	<p>ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ (Output) ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓๐๐ ราย</p> <p>เชิงคุณภาพ (Outcome) ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด และได้จัดทำทะเบียนประวัติครบทุกราย</p>	<p>- งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรจำนวน 59,225 บาท</p> <p>- ผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน 59,225 บาท</p>	<p>5 ครั้ง จำนวน 5 วัน วันที่ 22 ม.ค. 2566 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 21 มีนาคม 2566 วันที่ 22-23 เมษายน 2567</p>	<p>ครูผู้ช่วยที่บรรจุและ แต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓๐๐ ราย</p>	<p>ครูผู้ช่วยที่บรรจุและ แต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓๐๐ ราย</p>	<p>ครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.นศ.๒ ได้รับ การบรรจุและ แต่งตั้งตามอัตรา ว่างเป็นจำนวน หลายอัตรา ทำให้ การดำเนินการ อาจล่าช้า</p>	<p>สร้างความรู้ ความเข้าใจ สถานศึกษาใน การ จัด ทำ คำสั่งบรรจุ และแต่งตั้งโดย ดำเนินการได้ เอง</p>

